

██████████████████ **Cam nghiэм m Sэм ng Lэм i Chúa # 52**

██████████████████ **CHÚA THÁNH THẦN VOI KITÔ HUU**

██ ██ Ngày ██ ngũ Tuần, Thần Khí Thiên Chúa là Chúa Thánh Linh đэм n ngэм trong lòng mэм i Tín hэм u nhэм Lэм i Đэм c Giésu nói: **“Anh em sэм nhэм n đэм c sэм c mэм nhэм cэм a Thánh Thần khi Ngài ngэм xuэм ng trên anh em. Bэм y gэм anh em sэм là chэм ng nhân cэм a Thэм y...”**
(Cv 1,8)

I- Tín hэм u tràn đэм y Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần Quyэм n năng sэм đэм n vэм i tэм ng ngэм i Tín hэм u, đэм hэм tэм n hiэм n đэм i mình cho Thần Khí Thiên Chúa làm chэм đэм i sэм ng cэм a hэм . Ngэм i Tín hэм u sэм nhэм n đэм y Chúa Thánh Linh đэм Ngài quэм n trэм tэм ng chi tiэм t trong cuэм c sэм ng tэм i:
“Còn anh em ăm i trong thành cho đэм n khi nhэм n đэм c quyэм n năng tэм trэм i ban xuэм ng.”
(Lc 24,29). Các Tín hэм u đэм c ăm n diэм n tэм vэм Thiên Chúa cho ngэм i khác:
“Và ai nэм y đэм c tràn đэм y Thánh Thần...tùy theo Thánh Thần ban cho.”
(Cv 2,4)

II- Sэм đòi hэм i tràn đэм y Chúa Thánh Thần: Sэм đэм y tràn Chúa Thánh Linh phэм i phэм i đэм c thэм ng xuyên, liên tэм c và bэм t buэм c trong đэм i sэм ng Tín hэм u bэм i quyэм n ăm c Thiên Chúa:
“Chэм say rэм u chэм, vì rэм u chэм đэм a tэм i trэм y ăm c; nhэм ng hэм thэм m nhuэм n Thần Khí.”
(Êph 5,18). Nhэм vэм y, bэм n thuэм c rэм u hay thuэм c Thần Linh, hay là thuэм c vэм đэм t hoэм c trэм i. Nên nhэм , mэм i khi Tín hэм u thэм c tâm cэм u nguyэм n thì có sэм hiэм n diэм n cэм a Thэм n Khí Chúa:
“Hэм cэм u nguyэм n xong, thì nэм i hэм hэм p nhau rung chuyэм n; ai nэм y đэм u đэм c tràn đэм y Thánh Thần và bэм t đэм u mэм nhэм đэм n nói Lэм i Thiên Chúa.”
(Cv 4,31)

Bạn nên nhớ, Chúa Giêsu mời gọi bạn tràn đầy Thánh Thần quan trọng như sau đây: **“ Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống! Như Lời Kinh Thánh đã nói: Tôi lòng Ngồi ở sông tuôn chảy như dòng nước hằng sống.” Đấng Giêsu mời nói về Thánh Khí mà như ng không tin vào Ngài ở sông lãnh nhận**
 . (Ga 7, 38-39)

III- Sông cạn thì tắt tràn đầy Chúa Thánh Thần: Sông đầy đầy Đấng Thánh Linh rồi tắt cạn thì tắt cho các môn đồ, các thầy giảng, các bậc cha mẹ, các thanh niên, thiêu u n . Mọi người ở đầy Thánh Khí Chúa để ích cho cá nhân mình và cộng đoàn. Nếu không tràn đầy Thánh Linh bạn không thể đạt được thánh ý Chúa dành cho bạn trong đời sống và chức vụ . Sông tràn đầy Thánh Thần là món quà tâm linh có tính cách cá nhân, và phải được tiếp nhận cá nhân tiếp nhận. Tôi phải làm việc cho Chúa và tha nhân theo riêng phần của tôi. Chúa Thánh Thần không mời làm áp lực bạn, tiếp nhận tâm linh bạn, cho đến khi bạn hoàn toàn thuộc Ngài vĩnh viễn.

IV- Giáo Hội cạn thì tắt Tín hiệu tràn đầy Thánh Khí Chúa: Có vài hành động thiêu u không ngoan, quá trọng hoặc kỳ dị, làm mất

l
cảm thấy “tràn đầy Thánh Linh.” Vì thế đã làm nhiều Tín hiệu khác xa lánh việc đầy Thánh Linh kỳ diệu này . Một số người cho rằng : khả năng nói tiếng lạ là bằng chứng của nhận người tràn đầy Chúa Thánh Linh. Điều này sai, vì nói tiếng lạ là dấu cho người ngoan đạo để biết thực sự với Tin Mừng làm thay đổi đời sống. Thánh Phaolô viết:

“ Vì thế, các tín đồ đừng dùng làm dấu hiệu, không phải cho nhận người tin, mà cho nhận người không tin, còn lời ngôn sứ thì... người không tin, mà cho nhận người tin.” (x.1 Cor 14,22)

Hội Thánh cần nhận Tín hiệu tràn đầy Thánh Khí Chúa, nếu thiêu u sông đầy, Giáo hội sẽ bị xâm nhập vô trật tự, tranh chấp, phần đời, ghen tuông, chia rẽ, bất hòa. Vì thế, tất cả mọi Tín hiệu trong Giáo hội cần tràn đầy Chúa Thánh Linh, Thánh Khí Thiên Chúa cùng.

V- Thế giới trông đợi các Tín hiệu tràn đầy Chúa Thánh Thần Đấng sống của người Kitô hữu bước đi theo hai mục đích: với Thiên Chúa và tha nhân. Giáo hội mong muốn mọi người Tín hiệu phải hoàn hảo, là phải tràn đầy Thánh Khí Thiên Chúa (chết Chúa).

Bạn không thể là chức vụ nhân có hiểu quả, nếu bạn không đầy Thánh Linh (Thánh Khí Chúa Toàn năng). Khi bạn làm việc Chúa theo thói quen xác thật thì chỉ có thể đến với sự thật

bị và thất vọng mà thôi. (khoe khoang, trình diễn, kiêu căng, lợi lộc vật chất)

Ngay khi Kitô hữu tràn đầy Thiên Khí Chúa sẽ sống một cuộc sống đúng định, chết đi mỗi ngày cho xác thịt, thế gian, ma quỷ, để đem kết quả về cho Chúa và thuyết phục các tội nhân.

VI- Các điều kiện để tràn đầy Thiên Khí Thiên Chúa:

1/ **Hãy sám hối:** Sám hối là tوباء , thay đổi cách suy nghĩ, cách sống cho phù hợp với Tin Mừng “**Hãy sám hối...và sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.**” (Cv 2,38)

Thánh vịnh 66,18 viết:

“Đều gian ác, nhưng lòng này thành thật, chắc chắn là Chúa chẳng nghe đâu.”

2/ **Chẳng tوباء là con:** Vì anh em là con, Thiên Chúa đã ban Đấng Thánh Linh ngài ở trong lòng anh em.” (x. Gal 4,6)

*** Tôi không phải là hamba, nhưng là người dấn thân, phải tràn ra, ân huệ Thánh Thần được tràn trề ra**

☺☺☺☺☺☺☺☺ * Phó tế : Gioan Baotixita Maria Nguyễn Văn Đĩnh nhậm chức thăm:
ChiaseLoiChua.com